

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาตทอง  
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางประไพศรี ยานู	ประธานสภาเทศบาลตำบลตาตทอง	ประไพศรี ยานู	
๒	นายสมศักดิ์ ประสมศรี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลตาตทอง	สมศักดิ์ ประสมศรี	
๓	นายพรทิพย์ จันทอง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑	พรทิพย์ จันทอง	
๔	นายบุญเรือง คำไพ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑	บุญเรือง คำไพ	
๕	นายยุทธภูมิ เวชกามา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑	ยุทธภูมิ เวชกามา	
๖	นางสมพร ไชยวิเศษ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑	สมพร ไชยวิเศษ	
๗	นายณรงค์ สุทธิอาคาร	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๒	ณรงค์ สุทธิอาคาร	
๘	นายอุดร ไชยเดช	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๒	อุดร ไชยเดช	
๙	นายชาติชาย ชื่นตา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๒	ชาติชาย ชื่นตา	
๑๐	นายโกสัย มะลาคุ้ม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๒	โกสัย มะลาคุ้ม	
๑๑	นางจिरาพร พนมเสริฐู	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๒	จिरาพร พนมเสริฐู	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพิบูล ฝ้ายดี	นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง	พิบูล ฝ้ายดี	
๒	นายธวัช ลำพุกธา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ธวัช ลำพุกธา	
๓	นางสาวลัดดาวัลย์ ผิวทอง	นิติกร/เลขานุการสภา	ลัดดาวัลย์ ผิวทอง	
๔	นางสาวบันลุ สมยาภักดิ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ	บันลุ สมยาภักดิ์	
๕	น.ส.ชนันท์ฐกานต์ สังฆะพรม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ชนันท์ฐกานต์ สังฆะพรม	

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ได้ให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาพร้อมทั้งเชิญประธานสภาจุดเทียน รูป เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและ  
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานฯจะแจ้งให้ทราบ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่ามีส่วนใดจะแก้ไข  
หรือเพิ่มเติมหรือไม่

/...ระเบียบวาระ..

ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โปรดยกมือ
มติสภาฯ	มีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียงคือ ประธานสภาและรองประธานสภา
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องพิจารณา เรื่องที่ ๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด) <u>รายการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ จึงขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท <u>รายการโอนลด</u> แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ ก่อสร้าง จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท จึงขอโอนลดจำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท หลังโอนลดคงเหลือ ๕,๐๐๐.-บาท
ประธานสภาฯ	เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมาย
น.ส.ลัดดาวัลย์ ผิวทอง	เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ข้าพเจ้าขอเรียนชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะกับเทศบาลเมืองยโสธร มีดังนี้ ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเรียนชี้แจงว่า เทศบาลตำบลตาตองยังไม่มีตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ ซึ่งใช้สำหรับ เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในเทศบาลนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือเบอร์ภายใน) เป็นของตนเองใช้โทรติดต่อกัน นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น สามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
นายบุญเรือง คำไพ	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร ผมนายบุญเรือง คำไพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาตอง เขต ๑ ตามที่ได้ดูรายละเอียดตามเอกสารแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นเพราะการสื่อสารมีความจำเป็น เพราะจะทำให้สะดวกในการทำงาน เห็นด้วยครับ
นายพรทิพย์ จันทอง	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ผมนายพรทิพย์ จันทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาตอง เขต ๑ ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงและได้ดูตามเอกสารแล้ว เห็นด้วยครับเพราะเห็นว่ามีมีความจำเป็นในการสื่อสารและประสานงานในหน่วยงาน

นายอุตร ไชยเดช เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้บริหาร ผมนายอุตร ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตลาดทอง เขต ๒ ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะการสื่อสารในหน่วยงานเพื่อติดต่อในการ ประสานงานเห็นด้วยครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้สมาชิก สภาอยู่ครบองค์ประชุม สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด)ได้โปรดยกมือ มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง คือประธานสภาและรองประธาน

มติที่ประชุม เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ประธานสภาฯ เนื่องจากช่วงนี้มีพายุเข้าขอให้สมาชิกสภาทุกท่านลงพื้นที่ดูปัญหาและความเดือดร้อน ของประชาชนขอให้แจ้งมาที่เทศบาล

นายกเทศมนตรี ถ้ามีปัญหาขอให้แจ้งทางไลน์กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภาตลอด ๒๔ ชั่วโมง

นายชาติชาย ชื่นตา มีปัญหาน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่ ๓ เป็นถนนดินและยังไม่มีในแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ตลาดทองอยากจะปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไร

นายอุตร ไชยเดช ถนนเส้นอยู่ ๓ ป ช่วงนี้มีน้ำท่วมขังเพราะไม่มีที่ระบายอยากฝากให้ท่านนายกเทศมนตรี พิจารณาครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

จดบันทึกการประชุม

(นางสาวลัดดาวัลย์ พิวทอง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาดทอง

ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่.....๓๑๐.....สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายอุตร ไชยเดช)


(ลงชื่อ)


กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมศักดิ์ ประสมศรี)

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)   
(นายโกสีย์ มะลาคุ้ม) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)   
(นายบุญเรือง คำไพ) กรรมการ/เลขานุการฯ

(ลงชื่อ)   
(นายณรงค์ สุทธิอาคาร) ประธานคณะกรรมการ